



ที่ ศธ 0522.26/ ๗๗๐

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

11 กรกฎาคม 2560

- เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม
- เรียน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล/
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลเอกชน
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “พัฒนาคณ พัฒนาบริการพยาบาล ผ่านการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในยุคไทยแลนด์ 4.0”
2. ใบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “พัฒนาคณ พัฒนาบริการพยาบาล ผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคไทยแลนด์ 4.0” ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาและศิษย์เก่าของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช และพยาบาลวิชาชีพผู้สนใจ ประมาณ 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารการพยาบาล และสมาชิกชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มสธ.ทั่วประเทศ ซึ่งผ่านการพัฒนาตนเองด้วยระบบการศึกษาทางไกล ในการเสริมสร้างแนวทางเพื่อพัฒนาบริการพยาบาลสู่สุขภาพประชาชนชาวไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวและขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลาและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครมายังสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโดยตรงที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-504-8036-7 หรือ e-mail: stounursing2013@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการดังกล่าวแก่บุคลากรในสังกัดของท่านให้ทราบโดยทั่วกัน และขออนุญาตให้บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมประชุมโครงการฯ โดยไม่ถือเป็นวันลาด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล)
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
โทร. 0-2504-8036-7
โทรสาร. 0-2503-2620

โครงการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 39 ปี
เรื่อง “พัฒนาคคน พัฒนาศการพยาบาล ผ่านการเรยนรู้ตลอดชีวิตในยุคไทยแลนด์ 4.0”
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทาลัยสุโขทัยธรรมาธราช

1. หลักการและเหตุผล

รัฐบาลปัจจุบัน ได้กำหนดเป้าหมายเปลยนแปลงประเทศไทยไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ภายใน 3 – 5 ปี เป็นยุคของการนำโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยสาระสำคัญประการหนึ่งคือ การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายในกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยมี Roadmap ในการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์ เพื่อผลักดันให้เป็นประเทศไทยเป็น Medical Hub ของอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2568 กระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานหลักด้านสาธารณสุขของประเทศไทย จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนำประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 รองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุ และลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบสุขภาพ ตั้งเป้าหมายให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ดังนั้น เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงส่งผลกระทบต่อการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ ที่เป็นกลุ่มพลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพของประเทศ

พยาบาลยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมและมีการเรยนรู้ยู่ตลอดเวลา เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับการเปลยนแปลงของปัญหาสุขภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และรูปแบบการดูแลรักษาใหม่ที่จะเกิดขึ้น โดยเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมด้านการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ตามองค์ประกอบของการเรยนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ 1) ไม่ยึดติดกับสิ่งที่เรยนรู้เดิม และต้องปรับตัวให้ทันตลอดเวลา (Unlearn) 2) สิ่งที่ได้เคยเรยนรู้อาจเปลยนไปในบริบทใหม่ๆ ดังนั้นต้องเรยนรู้สถานการณ์หรือเหตุการณ์จากมุมมองใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม (Relearn) และ 3) เรยนรู้อย่างไรให้มีความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรม (Learn) โดยการนำทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ มาปรับใช้ในกระบวนการเรยนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการสร้างนวัตกรรมโดยเฉพาะนวัตกรรมเทคโนโลยี และพัฒนาศการพยาบาลที่มีอยู่ให้เข้าถึงได้ เป็นที่ยอมรับ มีคุณค่า และค้มค่าสำหรับประชาชนทุกคนตามความต้องการของประชาชนภายใต้บริบทที่เปลยนไป ซึ่งประเด็นนี้เองนับเป็นโจทย์ที่สำคัญของพยาบาลยุคไทยแลนด์ 4.0

เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาวิทาลัยสุโขทัยธรรมาธราช ครบ 39 ปี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร และชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร มสธ. จึงเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมของพยาบาลเพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารการพยาบาล และสมาชิกชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร มสธ.ทั่วประเทศ ซึ่งผ่านการพัฒนาตนเองด้วยระบบการศึกษาทางไกล ในการเสริมสร้างแนวทางเพื่อพัฒนาศการพยาบาลสู่สภาวะประชาชนชาวไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์สุมัจฉรา มานะชีวกุล

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อการเตรียมความพร้อมของพยาบาล และพัฒนาบริการพยาบาลสู่สุขภาวะประชาชนชาวไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0

3.2 เพื่อให้บริการ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารการพยาบาล และสมาชิกชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มสธ.ทั่วประเทศ

4. ประเภทกิจกรรม

บรรยาย อภิปรายกลุ่ม และนำเสนอผลงานต่างๆ ของสมาชิกชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มสธ.
กำหนดจัดวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560

5. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ประกอบด้วย

ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สมาชิกชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มสธ. และพยาบาลวิชาชีพผู้สนใจพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต

6. สถานที่ดำเนินกิจกรรม

ห้องประชุม 5209 อาคารสัมพันธ์ 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

